
sþ. 528. Fyrirspurn [236. mál]
til iðnaðarráðherra um raforkuframleiðslu.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hver var kostnaður Rafmagnsveitna ríkisins við raforkuframleiðslu með dísilvélum í
janúar 1988?

2. Hver hefði kostnaður Rafmagnsveitna ríkisins orðið ef orkan, sem framleidd var með
dísilvélum, hefði verið keypt samkvæmt taxta Landsvirkjunar?

3. Hve miklu meiri var afl- og orkuframleiðslugeta Landsvirkjunar í janúar 1988 en nam
orkusölu fyrirtækisins í þeim mánuði?


